



Cà Mau, ngày tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÓM TẮT

Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy và trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Bảy và trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa IX như sau:

I. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY

Tại kỳ họp thứ Bảy, UBND tỉnh nhận được 36 kiến nghị do các cơ quan dân cử chuyển đến, tập trung vào các nhóm vấn đề: Quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng (06 kiến nghị); nông, lâm nghiệp (02 kiến nghị); giao thông vận tải (07 kiến nghị); tài nguyên và môi trường (05 kiến nghị); quản lý sử dụng điện (01 kiến nghị); xúc tiến đầu tư (01 kiến nghị); hoàn thiện thể chế, chính sách (02 kiến nghị); văn hóa, y tế, giáo dục (07 kiến nghị); lao động, chính sách người có công (05 kiến nghị). Kết quả phân loại, xử lý các kiến nghị nêu trên đến nay như sau:

1. Các phản ánh, kiến nghị của cử tri đã được giải thích, làm rõ tại các văn bản trả lời cử tri (09 kiến nghị): (1) Việc xem xét, cho phép người dân được chủ động tıra thưa, tận thu lâm sản khi cây rừng bị chết; (2) kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật theo hướng nâng mức hình phạt đối với hành vi trộm cắp tài sản để tăng tính răn đe; (3) giải pháp tạo việc làm cho sinh viên mới ra trường; (4) xem xét, cho thông tuyến khám BHYT tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; (5) nâng mức giá đền bù, giải phóng mặt bằng tại dự án khu Trung tâm Hành chính huyện Ngọc Hiển; (6) đầu tư hệ thống điện, nước phục vụ những khu dân cư hình thành lâu năm nhưng chưa được đầu tư; (7) xem xét, sửa đổi quy định về việc đóng BHYT của học sinh theo hướng điều chỉnh mức đóng hoặc cho gia đình lựa chọn nơi mua BHYT cho học sinh; (8) phản ánh chương trình học 02 buổi/ngày đối với học sinh cấp tiểu học ở vùng nông thôn; (9) kiến nghị cấp thẩm quyền kiểm tra, xác định nguyên nhân, xử lý thông tin có nhiều người dân bị bệnh ung thư tại khu vực gần Co Xáng, huyện Trần Văn Thời.

2. Các phản ánh, kiến nghị đến nay đã được xử lý dứt điểm (06 kiến nghị): (1) xem xét, giải quyết việc cộng tác viên dân số ở các ấp chưa được cấp tiền hỗ trợ trong năm 2017; (2) xem xét lại việc công nhận "Gia đình văn hóa" đối với hộ nghèo; (3) phản ánh Chương trình Thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau dành nhiều thời lượng đưa tin hội, họp của các ngành, địa phương; (4) kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường tại trại nuôi heo trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và (5) tại nhà máy chế biến bột cá trên

địa bàn huyện Ngọc Hiển; (6) việc vận động phụ huynh cho con em học ngoại ngữ trên tinh thần tự nguyện (*phương hướng khắc phục các vấn đề trên được nêu trong báo cáo gửi đại biểu*).

3. Phản ánh, kiến nghị đang rà soát, triển khai thực hiện (10 kiến nghị):

(1) *Phản ánh tuyến đường từ Co Xáng đến Đá Bạc chất lượng kém, cần sớm khắc phục*: Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, cơ quan chức năng đã tiến hành sửa chữa, đến nay tuyến đường này cơ bản đã đảm bảo chất lượng. Riêng một số đoạn qua khu vực đông dân cư có hiện tượng ứ đọng nước cục bộ, các cơ quan chức năng đang tiếp tục thực hiện các giải pháp thoát nước, tránh để hư hỏng mặt đường.

(2) *Kiến nghị sớm giao đất cho người dân theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ (nay là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) để người dân ổn định sản xuất*: Vấn đề này, do còn một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, về lâm nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch quản lý, bảo vệ rừng và quỹ đất hiện có, nên các ngành chức năng đang tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ giao đất sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

(3) *Cử tri Phường 8, thành phố Cà Mau phản ánh việc bà Nguyễn Thị Thúy Hào cất nhà trái phép trên đất quy hoạch xây dựng đường Nguyễn Mai và tình trạng lấn chiếm, thậm chí tranh chấp sử dụng đất công tại hãng nước mắm Vĩnh Hương và xưởng gỗ Nguyễn Văn Trỗi*: Việc xây dựng nhà trái phép trên đường Nguyễn Mai, UBND thành phố Cà Mau đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính; tuy nhiên, hộ dân trên đã có đơn yêu cầu xác minh lại việc xây dựng trái phép, kết quả xác minh việc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trước đây là đúng quy định pháp luật, nên các cơ quan chức năng đang khẩn trương xử lý vụ việc theo đúng quy định hiện hành. Đối với khu đất thuộc Hãng nước mắm Vĩnh Hương và khu xưởng gỗ Nguyễn Văn Trỗi, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát cụ thể để tham mưu xử lý dứt điểm vụ việc.

(4) *Các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi quy hoạch khu C3 kiến nghị xem xét để lại 60m đất nằm dọc theo Quán lộ Phụng Hiệp*: Việc này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích nhưng các hộ dân vẫn không thống nhất. Vì vậy, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Cà Mau và cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, sớm đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các yêu cầu của các hộ dân theo quy định.

(5) *Kiến nghị tháo dỡ hàng rào của một số hộ dân để mở rộng lộ Cà Mau - Đầm Dơi đoạn gần cầu Huỳnh Thúc Kháng*: Trước nhu cầu giao thông bức xúc tại khu vực trên, UBND thành phố Cà Mau dự kiến mở rộng đường hiện hữu (đoạn qua thành phố Cà Mau với chiều dài 3,3 km) theo phương án: Chỉ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc tạm và mượn phần đất bị ảnh hưởng của các hộ dân, sẽ hoàn trả chi phí giải phóng mặt bằng phần đất mượn khi Sở Giao thông vận tải thực hiện dự án mở rộng tuyến đường theo quy hoạch. Trong quá trình thực

hiện, do có 03 hộ dân không đồng ý phương án trên. Vì vậy, khi điều kiện nguồn vốn cho phép, sẽ triển khai thực hiện dự án trên theo đúng quy hoạch được duyệt.

(6) *Kiến nghị khắc phục việc một số hộ dân kéo dây điện vượt sông nhưng độ thông thuyền thấp trên tuyến sông đoạn từ thị trấn Cái Nước đến Đầm Cù:* Vấn đề này, Điện lực Cái Nước đã hướng dẫn, hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời và bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến lưới điện mới từ Cái Nước - Đầm Cù (dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong năm 2020).

(7) *Phản ánh bãi chứa rác tạm của các huyện hiện nay bốc mùi hôi thối, kiến nghị sớm có biện pháp xử lý, khắc phục:* Hiện nay, Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau đã vận hành trở lại nên các bãi rác tạm của các huyện (trừ huyện Ngọc Hiển) đã ngưng tiếp nhận rác và tiếp tục thực hiện các giải pháp để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Khi điều kiện cho phép, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện bốc dỡ, vận chuyển rác đã có tại các bãi rác tạm về tập trung xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau.

(8) *Kiến nghị chỉ đạo các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện khám chữa bệnh kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và được thanh toán BHYT:* Do các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh còn thiếu nguồn nhân lực chuyên môn nên chưa thể tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh bằng BHYT ngoài giờ hành chính. Khi đảm bảo các điều kiện cần thiết, cơ quan chức năng sẽ ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổ chức khám, chữa bệnh ngoài giờ hành chính cho đối tượng có BHYT.

(9) *Đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung các quy định để nâng mức hỗ trợ người có công với cách mạng:* Thời gian qua, UBND tỉnh đã kiến nghị cấp thẩm quyền Trung ương xem xét nội dung cử tri đã phản ánh. Tuy nhiên, do ngân sách nhà nước còn khó khăn nên việc chăm lo cải thiện đời sống người có công phải được thực hiện theo lộ trình. Từ ngày 01/7/2019, mức trợ cấp chuẩn hàng tháng của người có công với cách mạng được nâng từ 1.515.000 đồng lên 1.624.000 đồng.

(10) *Kiến nghị thực hiện các giải pháp tăng thu nhập, kích lệ tinh thần những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:* Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 25/6/2019), UBND tỉnh đã trình Thường trực HĐND tỉnh để ban hành Nghị quyết về quy định số lượng chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp khóm trên địa bàn tỉnh, nội dung trên dự kiến hoàn thành và ban hành trong quý III năm 2019.

4. Những kiến nghị liên quan đến nhiệm vụ mang tính thường xuyên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các kiến nghị theo chức năng, nhiệm vụ được giao (03 kiến nghị): (1) yêu cầu không được tăng giá cước dịch vụ vận tải xe khách quá cao so với mức quy định; (2) kiến nghị khắc phục tình trạng quần thể khu vực Trung tâm Hội nghị và Quảng trường còn thiếu cây xanh, cỏ dại mọc, các hoạt động vệ đêm chưa được kiểm soát, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo; (3) đề nghị tiến hành phát hoang hành lang lộ giới hai bên đường Quốc lộ 1A và các đường liên huyện.

5. Kiến nghị chưa thể thực hiện được do ngân sách nhà nước còn khó khăn, sẽ triển khai thực hiện khi cân đối được nguồn kinh phí (06 kiến nghị):
(1) Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến cầu và lộ từ Đồn Biên phòng Khánh Tiến đến cầu Chà Là từ 02 mét lên 03 mét; (2) đầu tư mở rộng tuyến lộ Đầm Dơi - Cà Mau; (3) di dời 50 hộ dân tại khu vực cửa biển Chà Là và sớm triển khai xây dựng dự án tái định cư trên địa bàn xã; (4) đầu tư xây dựng tuyến lộ từ Cỏ Học đến Giá Lồng Đèn; (5) giải pháp xử lý, giải quyết chỗ ở cho người dân để hạn chế việc cát nhà ven sông và trên đất nông nghiệp; (6) xây dựng bến, bãi, khu vực neo đậu tại cửa biển Bò Đề nằm ở ranh giới giữa hai huyện Năm Căn và Ngọc Hiển.

6. Kiến nghị chưa thể thực hiện do chưa có chủ trương, quy định, hướng dẫn từ cấp thẩm quyền Trung ương (02 kiến nghị):

(1) Việc giảm bớt thủ tục làm hồ sơ đề nghị tặng Huân, Huy chương đối với người tham gia cách mạng dưới 18 tuổi; (2) kiến nghị sớm có giải pháp kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn để thúc đẩy kinh tế của địa phương (*những vấn đề này, UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo đề xuất với các Bộ, ngành chức năng xem xét*).

II. TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ CHÍN

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổng hợp ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa IX. Theo đó, UBND tỉnh đã tiếp nhận tổng số 23 kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh tiếp thu, trả lời tại báo cáo đã gửi đại biểu, bao gồm các lĩnh vực, vấn đề cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực tái định cư, sản xuất lâm nghiệp

1.1 Cử tri xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển kiến nghị di dời, tái định cư cho người dân khu vực rẫy Trương Phi, nếu không thì cho người dân được sên vét, cải tạo ruộng tôm, phát triển sản xuất: Theo quy định pháp luật hiện hành, Khu vực rẫy Trương Phi thuộc phạm vi rừng phòng hộ rất xung yếu nên không được tác động. Do đó, UBND tỉnh đã có chủ trương di dời, tái định cư cho các hộ dân và đã nhiều lần kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhưng chưa được bố trí vốn. UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương, khi được bố trí nguồn vốn, sẽ chỉ đạo khẩn trương đầu tư xây dựng hạ tầng, bố trí tái định cư giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

1.2 Cử tri phản ánh việc Ban quản lý rừng không cho hợp đồng thuê xáng bên ngoài, phải hợp đồng xáng do Ban quản lý rừng chỉ định, giá cao, thực hiện chậm nên không kịp thời vụ sản xuất: Qua kiểm tra, không phát hiện trường hợp như cử tri phản ánh. Vì vậy, đề nghị cử tri khi phát hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ thực hiện không đúng quy định, phản ánh kịp thời, cụ thể đến các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý ngay từng vụ việc cụ thể.

1.3 Cử tri huyện Phú Tân phản ánh đối tượng nhận đất thuộc BQL rừng Sào Lưới chủ yếu là cán bộ, công chức và người thân của cán bộ, công chức: Trước đây, khu đất trên do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý và có hợp đồng thuê khoán với các hộ dân. Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã và đang thanh lý hợp đồng với các hộ dân, bàn giao đất cho

địa phương quản lý để lập phương án giao đất cho dân theo quy định. Sau khi được bàn giao, các khu đất được quản lý, sử dụng theo quy định; trong đó có việc lập phương án giao đất và xem xét, lựa chọn đối tượng được giao đúng quy định của pháp luật.

2. Về điện năng

2.1 Cử tri xã Khánh Thuận, huyện U Minh kiến nghị sớm đầu tư hạ thế điện trên một số tuyến như: Tuyến bờ Đông sông Cái Tàu, tuyến kênh 18 áp 17, tuyến kênh 25 rươi, tuyến 8 kênh 27 đến 12 kênh 28, tuyến kênh 26: Các tuyến điện trên đã có trong danh mục Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020, dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng trong năm 2020.

2.2 Cử tri một số địa phương phản ánh giá điện tăng cao, đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét lại việc tính giá điện: Về giá bán lẻ điện, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn năm 2016 - 2020 tối đa là 1.906 đồng/kWh. Hiện nay, Bộ Công Thương quy định mức giá bán lẻ điện bình quân khoảng 1.864 đồng/kWh, áp dụng từ ngày 20/3/2019. Như vậy, giá bán điện bình quân hiện nay vẫn thấp hơn so với giá được Thủ tướng Chính phủ quy định.

3. Lĩnh vực giao thông vận tải

3.1 Cử tri xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi đề nghị đầu tư tuyến lộ giao thông vào Nhà bia ghi danh Khu di tích Bàu Hang; xây dựng cầu nối liền xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi và xã Tam Giang, huyện Năm Căn; xây dựng tuyến đường đấu nối từ Cảng cá Hố Gùi đến trung tâm xã và huyện: Việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án nêu trên là cần thiết. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, phải sắp xếp đầu tư theo thứ tự ưu tiên. UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư khi điều kiện nguồn vốn cho phép. Riêng đối với tuyến đường vào Nhà bia ghi danh Khu di tích Bàu Hang, yêu cầu UBND huyện Đầm Dơi và UBND xã Nguyễn Huân cân đối nguồn vốn, sớm triển khai đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn ngân sách tỉnh phân bổ, hỗ trợ địa phương hàng năm.

3.2 Cử tri xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước kiến nghị xây dựng đường gom bên còn lại của dốc cầu Lương Thế Trân (thuộc huyện Cái Nước): Vấn đề này, UBND tỉnh ghi nhận và sẽ có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải xem xét, đầu tư.

4. Lĩnh vực môi trường, đất đai

4.1 Cử tri một số huyện, thành phố Cà Mau phản ánh hiện nay nhiều tuyến sông bị ô nhiễm (Kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu, Kênh xáng Hòa Trung...): Việc này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp bảo vệ môi trường; thành lập các Tổ tự quản về bảo vệ môi trường tại các địa bàn có ô nhiễm phức tạp. Trong năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019, đã xử lý 52 cơ sở, hộ kinh doanh vi phạm với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục

chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định.

4.2 Cử tri Phường 5, thành phố Cà Mau phản ánh Khu trung tâm hành chính tập trung của ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau còn nhiều đất bỏ hoang, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự không đảm bảo: Hiện nay, một số khu đất đã được bố trí cho các đơn vị xây dựng trụ sở làm việc nhưng chưa có nguồn vốn đầu tư nên chưa thể triển khai xây dựng. Thời gian tới, yêu cầu UBND thành phố Cà Mau tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

4.3 Cử tri xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước phản ánh việc cán bộ, công chức, viên chức khi bị thu hồi đất thì không được hỗ trợ chuyển đổi nghề là chưa hợp lý: Về nội dung kiến nghị này, UBND tỉnh ghi nhận và sẽ kiến nghị khi Trung ương lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

5. Lĩnh vực an ninh trật tự

5.1 Cử tri phản ánh trước đây, Tổ nhân dân tự quản được hỗ trợ kinh phí từ nguồn thu Quỹ Quốc phòng an ninh nhưng nay không còn hỗ trợ: Do hiện nay, hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản được xác định là hoạt động tự giác của các hộ gia đình trong Tổ nhằm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự. Mặt khác, do ngân sách nhà nước khó khăn, nên không hỗ trợ chi hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản.

5.2 Cử tri thị trấn Sông Đốc đề nghị tăng cường lực lượng công an cho địa bàn thị trấn, do có dân số đông, phức tạp về an ninh trật tự: Hiện nay, cấp thẩm quyền đã bố trí biên chế cho Công an thị trấn Sông Đốc đảm bảo đúng quy định của Bộ Công an; đối với khóm phức tạp an ninh, trật tự, bố trí 02 đến 03 Cảnh sát khu vực. Qua đó, lực lượng chức năng đã triệt xóa hàng loạt vụ việc vi phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội (kết quả cụ thể đã nêu trong Báo cáo gửi đại biểu). Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung lực lượng thực hiện tốt công tác này, phấn đấu chuyển hóa thành công địa bàn thị trấn Sông Đốc thành địa bàn không trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

6. Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đô thị

6.1 Cử tri thị trấn Sông Đốc phản ánh công tác quản lý xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Sông Đốc chưa chặt chẽ: Vấn đề này, UBND tỉnh tiếp thu và sẽ tiếp tục chỉ đạo địa phương tăng cường rà soát, kiên quyết thực hiện nghiêm các quyết định hành chính trong việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng. Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, trọng tâm là kiểm tra lại việc địa phương xử lý vi phạm hành chính trong quản lý trật tự đô thị chưa đúng quy định.

6.2 Cử tri thị trấn Sông Đốc phản ánh việc thực hiện quy hoạch khu dân cư và quản lý đất công theo quy hoạch khu vực bờ Nam Sông Đốc còn chậm, chưa hiệu quả, để người dân tự ý lấn chiếm, sang bán, san lấp mặt bằng trái phép: Tại khu vực cử tri phản ánh, cơ quan chức năng đang thực hiện đo đạc, kiểm đếm lập phương án, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy định. Để

quản lý quy hoạch theo đồ án đã được phê duyệt, không để xảy ra trường hợp như cử tri phản ánh, yêu cầu UBND huyện Trần Văn Thời tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và tình hình sử dụng đất tại khu vực này, nếu vi phạm xử lý nghiêm theo quy định.

6.3 Cử tri Phường 5, thành phố Cà Mau, phản ánh đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị các nội dung liên quan đến dự án bờ hồ Vân Thủy nhưng chưa được giải quyết: Thời gian gần đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, chức năng làm việc với nhà đầu tư và nhà đầu tư cam kết hoàn thành việc điều chỉnh dự án đến cuối năm 2019. Bên cạnh đó, đối với dãy quán cà phê dọc theo đường 1/5 cặp bờ hồ (công trình xây dựng không phép và không phù hợp với quy hoạch), nhà đầu tư cũng cam kết hoàn thành việc tháo dỡ đến cuối năm 2019.

6.4 Cử tri xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển phản ánh tiến độ sắp xếp lại khu dân cư, làng nghề theo quy hoạch tại Khu du lịch Đất Mũi còn chậm, ảnh hưởng đời sống người dân: Khu vực quy hoạch Khu du lịch làng nghề, Công viên Văn hóa du lịch Mũi Cà Mau có 58 hộ đang sinh sống, do đất có nguồn gốc tự chiếm từ đất rừng thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau quản lý, theo quy định của pháp luật, các hộ nêu trên khi thực hiện di dời sẽ không được hỗ trợ bồi thường và do phân công các hộ có hoàn cảnh khó khăn nên UBND tỉnh có chủ trương sắp xếp, bố trí định cư tại chỗ. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện các hạng mục hạ tầng tái định cư, các hộ dân đến ngăn cản, không cho thi công với lý do chưa được đền bù. Vì vậy, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ dân hiểu rõ, chấp hành chủ trương của Nhà nước; đồng thời, kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành, cố tình ngăn cản, làm chậm trễ tiến độ thực hiện việc sắp xếp bố trí dân cư khu vực trên.

6.5 Cử tri kiến nghị sớm đầu tư thực hiện dự án Khu di tích chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là và phục dựng Bia biểu tượng chiến thắng Chà Là: Việc đầu tư, xây dựng khu di tích nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và người dân là cần thiết. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách tỉnh còn khó khăn nên tỉnh đã báo cáo các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhưng chưa được xem xét; khi có ý kiến của cấp thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ triển khai các bước tiếp theo của dự án.

6.6 Cử tri xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau phản ánh hai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới (Bạch Đằng và Hoàng Tâm), thời gian xây dựng lâu nhưng chưa hoàn thành: Vấn đề này, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm việc với nhà đầu tư 02 dự án nêu trên, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cuối tháng 12/2019. Trong trường hợp quá thời gian nêu trên, các dự án không hoàn thành đúng tiến độ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng xử phạt theo quy định.

6.7 Cử tri xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, phản ánh Khu công nghiệp Hòa Trung được công bố quy hoạch vào tháng 01/2017, đến nay vẫn chưa thực hiện: Hiện nay, có một số nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Trung, các thủ tục đang trong giai đoạn xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Khi có chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, sẽ thực hiện đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt.

7. Lĩnh vực chính sách, văn hóa - xã hội

7.1 Cử tri xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi kiến nghị xem xét có chính sách phù hợp đối với việc thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Theo quy định, người được truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thì thân nhân thờ cúng Bà mẹ được nhận Bằng, Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, được hưởng tiền thưởng một lần kèm theo bằng 15,5 tháng lương tối thiểu chung và trợ cấp một lần bằng 20 lần mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công. Với kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, kiến nghị Chính phủ có chính sách ưu đãi phù hợp hơn đối với đối tượng người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

7.2 Cử tri phản ánh việc tổ chức đám tang một số nơi chưa đúng với quy định và phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc; đề nghị tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, thực hiện đúng quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội: Vấn đề cử tri phản ánh, thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định; đồng thời đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa để nhân dân thực hiện tốt các quy định về cưới, tang, lễ hội.

7.3 Cử tri thị trấn Sông Đốc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức thị trấn đảo: Thị trấn Sông Đốc được Thủ tướng Chính phủ công nhận là thị trấn đảo nhưng không nằm trong danh sách xã đặc biệt khó khăn nên không thuộc đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc này, UBND tỉnh tiếp thu và giao các cơ quan, địa phương liên quan rà soát đề kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, khi đủ điều kiện sẽ thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thị trấn đảo theo quy định.

8. Lĩnh vực cải cách hành chính

Cử tri kiến nghị tỉnh cần có biện pháp xử lý trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt thấp; kiến nghị quan tâm cải cách hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế và phản ánh việc phân công một cán bộ phụ trách lĩnh vực thuế tại Trung tâm GQTHC là chưa phù hợp, chưa tư vấn đầy đủ cho người dân đến liên hệ làm việc: Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong 03 năm gần đây PCI của tỉnh Cà Mau đều tăng hạng và điểm số so với cả nước, thuộc nhóm trung bình và có nhiều chỉ số tăng điểm. Bên cạnh đó, vẫn còn 5/10 chỉ số thành phần thấp hơn trung vị của cả nước. Để đánh giá trách nhiệm của các đơn vị trong công tác cải thiện PCI năm 2018, dự kiến giữa tháng 7/2019, UBND sẽ tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá và bàn giải pháp cải thiện chỉ số PCI tỉnh Cà Mau năm 2019. Qua đó, các đơn vị phụ trách các chỉ tiêu có điểm số thấp, giảm điểm năm 2018 sẽ báo cáo giải trình trước Hội nghị, để UBND tỉnh xem xét, giải quyết và có hướng chỉ đạo kịp thời.

Về cải cách hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế, chức năng quản lý về thuế thuộc Bộ Tài chính. Những năm qua, ngành thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách hành chính. Trong đó đã ứng dụng mạnh mẽ CNTT, phương tiện điện tử để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến thuế. Do đó, số lượng hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục tại Trung tâm GQTTHC không nhiều, 01 cán bộ có thể đáp ứng được. Riêng vấn đề chưa giải thích, hướng dẫn đầy đủ cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời.

*** ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

Công tác tiếp nhận, trả lời kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ quan trọng luôn được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Tất cả các kiến nghị đã được UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp nhận, giải quyết, phản hồi đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tuy nhiên, còn một số kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách, đầu tư chưa thể thực hiện vì còn vướng mắc trong cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật hiện hành và tình hình ngân sách các cấp chính quyền trong thời điểm hiện nay còn khó khăn.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy và trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ Chín, chúc Quý vị đại biểu HĐND tỉnh sức khỏe, chúc Hội nghị thành công!